

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้านำคงเหลือซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยกลุ่มบริษัทมีการตั้งประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ โดยประมาณการจากฝ่ายบริหารซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากเนื่องจากสินค้านำคงเหลือมีการแข่งขันการตลาดสูงและขึ้นอยู่กับพิจารณาอายุของสินค้านำคงเหลือซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ประมาณการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินค้านำคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 241.81 ล้านบาทและ 219.64 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณาประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ โดยทำความเข้าใจนโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของสินค้านำคงเหลือ ทดสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการคำนวณต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลอายุการถือครองและการเคลื่อนไหวของกลุ่มสินค้านำคงเหลือที่หมุนเวียนช้ากว่าปกติมีการจัดแต่ละช่วงอย่างเหมาะสม ทดสอบการคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในอดีตและระหว่างปีสำหรับค่าเผื่อที่ตั้งประมาณไว้กับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง พิจารณาการขายสินค้านำคงเหลือภายหลังวันที่ในงบการเงินเปรียบเทียบค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือที่ประมาณการเพื่อประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อสินค้านำคงเหลือ และสอบตามแผนการบริหารเกี่ยวกับสินค้านำคงเหลือดังกล่าว

การขายเงินลงทุนบริษัทย่อยทางอ้อม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.5 ในระหว่างปี บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท ได้มีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งนั้นทั้งจำนวนและบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจำนวน 119.70 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าของรายการขายเงินลงทุนดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนั้นจึงพิจารณาว่ารายการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า คือ สอบถามผู้บริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและวัตถุประสงค์การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ ตลอดจนการอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน สอบทานข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาขายเงินลงทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน และสำหรับการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท สยาม โอคามูระสตีล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มร้อยละ 11 เดิมบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 33.97 ล้านบาท และหลังการโอนหุ้นบริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ โดยได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ผลการประเมินแล้วเสร็จในระหว่างปี 2563 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม และฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ได้มารวมถึงกำไรจากการซื้อธุรกิจ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ และการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำคัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนกำไรจากการซื้อธุรกิจ มูลค่ายุติธรรมของอาคารและเครื่องจักร ที่บริษัทบันทึกไว้ตลอดจนตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การรับรู้รายได้จากการขายและบริการ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการที่มีนัยสำคัญและมีฐานลูกค้าจำนวนมาก การขายสินค้าหรือบริการมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันซึ่งทำให้การรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ สัญญาผลิตสินค้าพร้อมติดตั้ง ผลิตสินค้าตามที่ต้องการ สัญญาขายกับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่ารายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการรับรู้รายได้จากการขายและบริการ ว่ามีการรับรู้รายการรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้โยบายการบัญชีสำหรับรายได้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ และทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับวงจรรายได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้แต่ละประเภทของบริษัทโดยพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุมในสินค้าและบริการเพื่อประเมินการรับรู้รายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาที่ทำกับลูกค้า ตรวจสอบการปรับปรุงรายได้ในระหว่างปี ตรวจสอบตัดรายได้ช่วงใกล้สิ้นปีและเอกสารที่บริษัทออกหลังวันสิ้นปี

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง รายได้จากสัญญาก่อสร้างบริษัทรับรู้เมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและส่งมอบบริการที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่ง การส่งมอบเกิดขึ้นต่อเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมบริการนั้นโดยวัดระดับความก้าวหน้าโดยประเมินขึ้นความสำเร็จของงานจากภาระที่ต้องปฏิบัติตามด้วยวิธีปัจจัยนำเข้า ซึ่งการวัดมูลค่ารับรู้รายได้ การประเมินขึ้นความสำเร็จของงาน การประมาณการต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจจากฝ่ายบริหารซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงกับการรับรู้รายได้ ต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบถามทำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายในที่กำหนดให้มีขึ้นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การประมาณการต้นทุน โครงการและการกำหนดวิธีอัตราส่วนของขึ้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารหลักฐานเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุน และตรวจสอบหลักเกณฑ์ประมาณการต้นทุน โครงการ ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงาน เข้าร่วมสำรวจทางกายภาพโดยเข้าเยี่ยมชมโครงการช่วงใกล้สิ้นปีและเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานก่อสร้างจริงกับขึ้นความสำเร็จของงาน นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรกับขึ้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและสอบถามสาเหตุผลแตกต่าง วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นและประเมินการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วกับต้นทุนประมาณการทั้งหมด

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อบสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาววันนิสา งามบัวทอง

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	460,506,590	826,018,488	254,843,601	278,148,544
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ					
- บริษัททั่วไป	8	155,667,159	242,702,511	99,886,579	120,477,835
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6, 8	12,294,398	5,306,350	2,828,178	7,312,238
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
- บริษัททั่วไป		73,006,527	29,463,606	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6	449,805	1,601,936	211,527,403	339,509,363
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	8	55,727,288	23,939,842	55,727,288	23,939,842
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน		30,202,669	19,077,571	30,202,669	19,077,571
สินค้าคงเหลือ	9	241,806,176	219,638,678	128,138,066	170,219,867
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า		80,813,954	89,162,740	80,813,954	89,162,740
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6	-	-	98,439,223	185,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	32,292,217	75,952,365	7,898,084	59,869,727
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,142,766,783	1,532,864,087	970,305,045	1,292,717,727

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	5,448,498	5,033,928	5,420,000	4,911,939
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น		51,336,366	53,867,229	51,336,366	47,533,954
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	78,127,797	-	78,127,797	-
เงินลงทุน					
- บริษัทย่อย	13	-	-	245,172,117	186,206,833
- บริษัทร่วม	13	814,380,011	782,751,915	137,227,300	162,627,400
- บริษัทอื่น	13	-	49,712,400	-	49,712,400
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15	1,546,232,265	2,787,031,806	930,948,895	883,581,786
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	27,192,469	-	12,151,173	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	-	11,842,844	-	3,885,149
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,053,475	16,556,921	388,751	691,400
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,523,770,881	3,706,797,043	1,460,772,399	1,339,150,861
รวมสินทรัพย์		3,666,537,664	5,239,661,130	2,431,077,444	2,631,868,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	40,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	6	64,550,000	53,500,000	-
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป		177,862,165	159,639,251	124,026,912
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6	28,582,461	42,989,256	28,813,465
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป		119,893,780	127,650,512	109,484,457
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน		5,774,876	14,265,158	5,774,876
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	6,984,000	260,950,407	5,784,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	9,027,799	-	3,845,870
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		16,673,428	19,655,462	16,377,436
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20	108,448,454	265,170,429	60,326,394
รวมหนี้สินหมุนเวียน		577,796,963	943,820,475	354,433,410
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	70,044,857	1,396,181,992	7,183,279
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	16,340,939	-	8,636,471
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22	51,784,012	38,991,212	32,616,278
หนี้สินภายใต้การควบคุม	17	35,621,621	-	1,045,619
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		47,513,399	36,337,777	47,513,400
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		221,304,828	1,471,510,981	96,995,047
รวมหนี้สิน		799,101,791	2,415,331,456	451,428,457

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
- ทุนจดทะเบียน 593,125,849 หุ้น	593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 593,125,849 หุ้น	593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	72,403,683	72,403,683	72,403,683	72,403,683
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	59,312,585	59,312,585	59,312,585	59,312,585
- ยังไม่ได้จัดสรร	1,891,520,754	1,743,340,295	1,254,806,870	1,191,109,887
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	32,843,351	13,060,963	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,649,206,222	2,481,243,375	1,979,648,987	1,915,952,004
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	218,229,651	343,086,299	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,867,435,873	2,824,329,674	1,979,648,987	1,915,952,004
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,666,537,664	5,239,661,130	2,431,077,444	2,631,868,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	
การดำเนินงานต่อเนื่อง					
กำไรขาดทุน					
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6, 32	1,576,645,743	1,988,930,507	931,997,265	1,244,664,050
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	32	163,870,431	86,480,050	163,870,431	86,480,050
รวมรายได้		1,740,516,174	2,075,410,557	1,095,867,696	1,331,144,100
ต้นทุน					
ต้นทุนขายและบริการ	29	(1,279,571,411)	(1,582,567,870)	(704,740,199)	(985,910,983)
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	29	(114,001,857)	(68,133,256)	(114,001,857)	(68,133,256)
รวมต้นทุน		(1,393,573,268)	(1,650,701,126)	(818,742,056)	(1,054,044,239)
กำไรขั้นต้น		346,942,906	424,709,431	277,125,640	277,099,861
เงินปันผลรับ	6, 13	15,533,388	27,296,725	78,747,189	55,001,713
รายได้อื่น	28	106,515,892	79,702,739	114,047,754	93,379,287
กำไรจากการขายสินทรัพย์		482,089	1,959,615	131,463	16,286,484
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	119,404,432	-	5,842,960	-
กำไรจากการซื้อธุรกิจ		16,200,440	-	-	-
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิของเงินลงทุน	13	69,017,269	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		1,632,363	3,168,065	2,029,366	1,510,140
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		675,728,779	536,836,575	477,924,372	443,277,485
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(158,614,866)	(220,573,882)	(153,162,365)	(166,955,542)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	(364,907,575)	(322,003,916)	(230,812,486)	(190,966,937)
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัศจรรย์	40	(12,165,107)	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		(535,687,548)	(542,577,798)	(383,974,851)	(357,922,479)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		140,041,231	(5,741,223)	93,949,521	85,355,006
ต้นทุนทางการเงิน	6, 32	(19,178,300)	(19,717,388)	(15,013,792)	(17,533,665)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)			
หมายเหตุ					
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	120,862,931	(25,458,611)	78,935,729	67,821,341
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	13,545,138	24,710,777	-
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	134,408,069	(747,834)	78,935,729	67,821,341
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	30	(5,832,601)	(49,277)	(5,973,878)
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	128,575,468	(797,111)	72,961,851	72,630,088
	การดำเนินงานที่ยกเลิก				
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	29,277,164	52,572,935	-	-
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	157,852,632	51,775,824	72,961,851	72,630,088
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
	การดำเนินงานต่อเนื่อง				
	รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
	- สุทธิจากภาษี	22	(4,172,440)	(5,642,558)	(4,172,440)
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	-	(1,729,899)	-	-
	รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษี	12,025,905	(12,387,255)	-	-
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	7,853,465	(19,759,712)	(4,172,440)	(6,998,286)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	165,706,097	32,016,112	68,789,411	65,631,802
	การดำเนินงานที่ยกเลิก				
	การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี				
	ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	139,336,331	(13,016,598)	72,961,851	72,630,088
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	14,638,582	26,286,468	-	-
		153,974,913	13,269,870	72,961,851	72,630,088
	ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(10,760,863)	12,219,487	-	-
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	14,638,582	26,286,467	-	-
		3,877,719	38,505,954	-	-
	รวม	157,852,632	51,775,824	72,961,851	72,630,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ปรับปรุงใหม่)			
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	135,163,892	(20,389,055)	68,789,411	65,631,802
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	20,651,534	20,092,841	-	-
	155,815,426	(296,214)	68,789,411	65,631,802
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(10,760,863)	12,219,487	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	20,651,534	20,092,839	-	-
	9,890,671	32,312,326	-	-
รวม	165,706,097	32,016,112	68,789,411	65,631,802
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.260	0.022	0.123	0.122
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.235	(0.022)	0.123	0.122
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท									
		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							ส่วนได้เสียที่	รวม	
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			รวม	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
				จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
				สำรองตามกฎหมาย		ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	รวม			
หมายเหตุ											
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,743,374,088	32,843,351	(13,588,759)	19,254,592	2,487,470,797	314,302,224	2,801,773,021
	รายการกับผู้ถือหุ้น										
	เงินปันผลจ่าย	29	-	-	(5,931,207)	-	-	-	(5,931,207)	-	(5,931,207)
	จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	29	-	-	-	-	-	-	-	(3,528,252)	(3,528,252)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
	กำไร สำหรับปี				13,269,870				13,269,870	38,505,954	51,775,824
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี				(7,372,456)		(6,193,629)	(6,193,629)	(13,566,085)	(6,193,627)	(19,759,712)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,743,340,295	32,843,351	(19,782,388)	13,060,963	2,481,243,375	343,086,299	2,824,329,674
	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	5	-	-	28,034,169	-	-	-	28,034,169	-	28,034,169
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,771,374,464	32,843,351	(19,782,388)	13,060,963	2,509,277,544	343,086,299	2,852,363,843
	การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	13	-	-	-	-	13,769,435	13,769,435	13,769,435	(271,208,218)	(257,438,783)
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อกิจการ	13	-	-	-	-	-	-	-	223,465,052	223,465,052
	รายการกับผู้ถือหุ้น										
	จ่ายเงินปันผล	27	-	-	(29,656,183)	-	-	-	(29,656,183)	-	(29,656,183)
	จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27	-	-	-	-	-	-	-	(67,717,055)	(67,717,055)
	จ่ายเงินคืนทุนของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	(19,287,098)	(19,287,098)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี				153,974,913				153,974,913	3,877,719	157,852,632
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				(4,172,440)		6,012,953	6,012,953	1,840,513	6,012,952	7,853,465
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,891,520,754	32,843,351	-	32,843,351	2,649,206,222	218,229,651	2,867,435,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท				รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย			ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,131,409,292	1,856,251,409
รายการกับผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(5,931,207)	(5,931,207)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	72,630,088	72,630,088
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(6,998,286)	(6,998,286)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,191,109,887	1,915,952,004
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	-	-	-	24,563,755	24,563,755
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,215,673,642	1,940,515,759
รายการกับผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(29,656,183)	(29,656,183)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	72,961,851	72,961,851
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(4,172,440)	(4,172,440)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,254,806,870	1,979,648,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	134,408,069	(747,834)	78,935,729	67,821,341
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	31,952,214	55,340,586	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	166,360,283	54,592,752	78,935,729	67,821,341
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	183,635,531	171,949,856	30,596,668	24,301,706
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)	921,054	(3,098,465)	1,727,471	207,244
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	3,048,030	(6,797,555)	516,549	2,184,480
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินตราองจ่าย	14,230,000	-	-	-
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	-	618,265	-	-
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์	21,457,507	1,443,138	17,343,375	1,416,872
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน	(20,740,464)	20,740,464	(20,740,464)	20,740,464
ขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงาน	42,790,071	-	66,005,104	-
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)	-	(2,110,463)	-	(2,110,463)
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(482,089)	(2,201,400)	(131,463)	(16,286,484)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(119,404,333)	-	(5,842,860)	-
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน	(69,017,269)	-	-	-
กำไรจากการซื้อธุรกิจ	(16,200,440)	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	779,618	(5,933)	(220,953)	(2,091,852)
เงินปันผลรับ	(15,533,388)	(27,296,725)	(78,747,189)	(55,001,713)
ดอกเบี้ยรับ	(1,990,106)	(6,568,806)	(15,995,626)	(19,255,146)
ต้นทุนทางการเงิน	39,642,816	40,520,704	15,013,792	17,533,665
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(13,545,138)	(22,980,878)	-	-
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,624,815	3,253,884	2,047,844	1,791,761
ค่าใช้จ่ายจากค่าความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย	12,165,107	-	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	231,741,605	222,058,838	90,507,977	41,251,875
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัททั่วไป	7,221,911	(21,183,549)	20,187,462	(9,811,511)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(2,273,086)	(808,481)	4,484,060	338,767

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
- บริษัททั่วไป	(36,955,398)	27,391,639	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,153,329	44,780	(2,424,054)	6,644,279
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	(31,787,446)	(23,939,842)	(31,787,446)	(23,939,842)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(11,125,098)	(15,266,786)	(11,125,098)	(15,266,786)
สินค้าคงเหลือ	63,020,512	36,038,843	41,565,252	(3,835,709)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า	8,348,786	13,976,596	8,348,786	13,267,078
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(35,273,403)	(9,170,000)	5,815,480	(8,254,105)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(17,889,757)	(22,192,738)	(4,453,084)	(22,192,738)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,868,518	(350,992)	302,650	373,165
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป	3,913,666	28,009,788	(6,370,231)	27,270,263
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(1,737,151)	4,406,936	(60,112,884)	21,518,067
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป	(5,176,685)	(73,171,702)	(16,420,037)	12,783,752
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(8,490,281)	-	(8,490,281)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35,881,709	(98,144,176)	(3,830,499)	3,237,312
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(12,832,691)	(2,515,568)	(12,817,870)	(2,404,200)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,773,289	27,788,437	11,773,289	28,243,790
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	201,382,329	92,972,023	25,153,472	69,223,457
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(64,458,072)	(25,128,927)	(12,772,317)	(16,418,687)
จ่ายภาษีเงินได้	(14,992,644)	(11,384,664)	(6,519,026)	(4,974,567)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้	5,671,162	137,753,464	5,652,474	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	127,602,775	194,211,896	11,514,603	47,830,203
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(414,570)	(3,130,447)	(508,061)	(4,035,388)
ซื้อสินทรัพย์	(152,028,870)	(438,214,218)	(113,589,171)	(391,003,600)
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	23,256,706	2,282,243	122,859,509	1,974,673
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์	-	-	-	(1,517,224)
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(191,658,552)	-	(33,965,184)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	54,614,553	-	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	19,849,333	-	6,242,860	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ปรับปรุงใหม่)			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(100,000,000)	-
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	185,000,000	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	2,094,619	7,109,396	42,799,280	4,825,146
เงินปันผลรับ	15,533,388	27,296,725	78,747,189	55,001,713
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(228,753,393)	(404,656,301)	187,586,422	(334,754,680)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	40,000,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	52,750,000	74,500,000	-	-
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(41,700,000)	(75,500,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(18,820,417)	-	(3,241,304)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	16,803,933	102,132,700	-	-
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(269,632,932)	(166,358,142)	(189,508,481)	(10,384,533)
จ่ายเงินสดปันผล	(29,656,183)	(5,931,207)	(29,656,183)	(5,931,207)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(67,717,055)	(3,528,252)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(317,972,654)	(74,684,901)	(222,405,968)	(16,315,740)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคาร	(4,128,781)	-	-	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	57,740,155	(15,484,069)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(365,511,898)	(300,613,375)	(23,304,943)	(303,240,217)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	826,018,488	1,126,631,863	278,148,544	581,388,761
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	460,506,590	826,018,488	254,843,601	278,148,544
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์	(1,517,224)	14,941,946	(1,517,224)	14,941,946
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	1,380,303	-	-
- โอนสินค้ามาเป็นสินทรัพย์	-	589,432	-	589,432
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	235,881,356	-	15,079,977	-
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	2,360,042	-	2,360,042
- ขายทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(100,000,000)	221,787,480
- ซื้อทรัพย์สินไม่ได้จ่ายด้วยเงินสด	-	1,050,053	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

(ก) ภูมิลำเนาและสถานะทางกฎหมาย

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2522 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536

บริษัทมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

(ข) ลักษณะธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก ให้บริการก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานทดแทน

(ค) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังนี้

	ร้อยละ	
	2563	2562
ครอบครัว “คุณนันท์กุล”	35.41	35.41
ครอบครัว “พงษ์พันธ์เดชา”	29.24	29.24
ครอบครัว “วิษณุะวิลาส”	2.40	2.41

2. หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวมและการดำเนินงาน

2.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562	
บริษัทย่อย			
บริษัท สยาม โอคลามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	51	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	99.99	99.99	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	51	51	จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งสำนักงานและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	99.99	99.99	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยาม โอคลามูระสตีล จำกัด	51	-	ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก

บริษัท	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
บริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย			
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด			
บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	99.99	99.99	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด	99.99	99.99	ผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด	99.99	99.99	รับซื้อ ผลิต และจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด	60.00	60.00	ผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
บริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย			
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด			
บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด	99.99	99.99	ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน
บริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย			
บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด			
บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด	-	50.00	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปี 2563

- 1) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนร้อยละ 2 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล คงเหลือร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล ภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าวนี้ บริษัทได้สูญเสียการควบคุมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล เปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำงบการเงินรวม โดยรวมงบการเงินของสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมสยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล ตามวิธีส่วนได้เสียตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- 2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด จำนวนร้อยละ 11 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของสยามโอคามูระสตีล ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของสยามโอคามูระสตีล ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำงบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และจัดทำงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของสยามโอคามูระสตีล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

- 3) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทำสัญญา TK Interest Transfer Agreement จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นไว้จำนวนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด
 - 2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม คิดเป็น ร้อยละ 37 และร้อยละ 54 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ และรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 46 และ ร้อยละ 43 ของรายได้รวม ตามลำดับ
 - 2.3 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิ์ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจการที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - 2.4 งบการเงินรวมจัดทำขึ้น โดยใช้ชั้นนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
 - 2.5 งบการเงินรวมของบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
 - 2.6 ยอดค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญ ยอดเงินลงทุนของบริษัทและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 - 2.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามราคาที่ย่อซื้อตามมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น ได้หักกลบลบกันและผลต่างได้แสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “ค่าความนิยม” และพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่า
 - 2.8 บริษัทจัดทำงบการเงินโดยรวมบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - 2.9 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงิน
 - 3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการข้อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการค้ำของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ เช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกและรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจำนวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนในการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 5

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

รายได้จากการขายสินค้านับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำการติดตั้งสินค้าแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายได้จากการก่อสร้าง

รายได้จากการก่อสร้างรับรู้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และส่งมอบบริการที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง การส่งมอบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมบริการนั้น โดยวัดระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏิบัติด้วยวิธีปัจจัยนำเข้าในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้รับสิ่งตอบแทนเกินกว่าบริการที่ให้จะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็นหนี้สินตามสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มบริษัทได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าบริการที่ให้ จะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนต่ำดังกล่าวเป็นลูกหนี้ตามสัญญากับลูกค้า

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

การขายกระแสไฟฟ้า

รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามจำนวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กำหนด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อบริษัททยอยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับ โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำไรขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับ โมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท

- ราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น ในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไรขาดทุนอื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไรขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนอื่นในงบกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

- หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่า

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสี่ยงหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ กลุ่มบริษัทได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที่ขายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และปรับอัตราการสูญเสียดังกล่าวตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปีปัจจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การแยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีต่อไปนี้

	วิธีการตีราคา
สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขาย - ส่วนของบริษัท	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- ส่วนของบริษัทย่อย	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเอง	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้านำระหว่างผลิต	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)
วัตถุดิบ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีราคาเจาะจง)
วัสดุ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)

ต้นทุนสินค้านำคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้านำคงเหลืออยู่นั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อกรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้า และเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

4.6 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในกลุ่มบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่มีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็น "เงินลงทุนทั่วไป" ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุน บริษัทจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมี แนวโน้มที่จะได้รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของ บริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การ ควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียใน บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม ในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคา ทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบ การเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการ รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.7 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยถูกแสดงแยกบรรทัดไว้ในงบการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทร่วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม ในแต่ละปีบริษัทจะมีการทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนหักต้นทุนการขาย การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการโดยผู้บริหาร และค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการโอนกลับรายการ

ต้นทุนของการได้มาของเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

4.8 เงินลงทุนทั่วไป

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การจำหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทบันทึกผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.9 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร และอุปกรณ์ และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 50 ปี
ส่วนปรับปรุงโรงงานเช่า	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	4 - 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ กลุ่มบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.12 สัญญาเช่า

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันเริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งงูใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม ส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนี้ของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลกลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

สัญญาเช่าดำเนินงาน

การเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของผู้ให้เช่า ได้จัดประเภทเป็นการเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบภายใต้อายุสัญญาเช่า

4.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่แสดงมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

สินทรัพย์และหนี้สิน	- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบการเงิน
ทุนเรือนหุ้น	- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่าย	- อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยระหว่างปี
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	- แสดงรวมอยู่ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า การแปลงค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะเปลี่ยนเป็นเงินบาท ได้จริงตามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้น

4.14 การค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการค้ำของหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการค้ำของ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.17 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ 20% ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

บริษัทย่อยบางแห่ง บันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์ แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีที่กำหนดโดยคำนวณจากกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจาก ปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออก ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี อัตราภาษีเงินได้เป็นดังนี้

	อัตราภาษี
<u>กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้</u>	
ไม่เกิน 300,000 บาท	ยกเว้น
300,000 - 3,000,000 บาท	15%
เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป	20%

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการ เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอก การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่ เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีเมื่อมีความ เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะ นำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวด ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สิน ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูก ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน เดียวกัน

4.18 สัญญาอนุพันธ์

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาอนุพันธ์จะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.19 ประเมินการหนี้สิน

ประเมินการหนี้สินรับรู้เมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.20 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ

4.21 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

ระดับความสำเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมิน โดยผู้บริหารและผู้ควบคุมโครงการ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่รายงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานที่ทำแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จ ทั้งนี้ข้อสมมติฐานที่สำคัญต้องใช้การประมาณการสำหรับต้นทุนทั้งหมดและส่วนที่จะได้รับชดเชยจากคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการคำนวณอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่จัดทำรายงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรที่รับรู้ในปีถัดไป จะถูกบันทึกโดยการปรับปรุงจำนวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้จนถึงปัจจุบัน

สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

บริษัทสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึ้น ก็จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญา โดยถือตามดุลยพินิจของผู้บริหาร

ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง เคลื่อนไหวช้า และเสื่อมคุณภาพ

กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง เคลื่อนไหวช้า และเสื่อมคุณภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4.4

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าของลูกหนี้ในอนาคต อันเกิดจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย

ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อาคาร อุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราดอกเบี้ยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยใช้ข้อมูลตารางอัตราดอกเบี้ยที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ข้างต้นมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจาก มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ ทางการเงิน	ผลกระทบจาก มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัททั่วไป	242,703	(381)	-	242,322
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,953	-	(10,555)	65,398
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	78,128	-	78,128
เงินลงทุน - บริษัทอื่น	49,712	(49,712)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	-	215,884	215,884
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,787,032	-	(847)	2,786,185
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	-	-	15,790	15,790
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	265,170	-	(253)	264,917
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,396,182	-	24,634	1,420,816
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	164,906	164,906
หนี้สินไม่หมุนเวียน	36,338	-	(595)	35,743
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,743,340	28,035	-	1,771,375

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจาก มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ ทางการเงิน	ผลกระทบจาก มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัททั่วไป	120,478	(381)	-	120,097
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	339,509	(3,471)	-	336,038
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	78,128	-	78,128
เงินลงทุน - บริษัทอื่น	49,712	(49,712)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	8,431	8,431
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	-	-	1,592	1,592
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	6,839	6,839
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,191,110	24,564	-	1,215,674

5.1 เครื่องมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,743,340	1,191,110
การลดลงจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ	(381)	(381)
การลดลงจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	(3,471)
การเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	28,416	28,416
การปรับปรุงกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	28,035	24,564
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติก่อนการปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	1,771,375	1,215,674

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมิน โมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	826,018	826,018
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ			
- บริษัททั่วไป	-	242,703	242,703
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	5,306	5,306
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น			
- บริษัททั่วไป	-	29,464	29,464
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	1,602	1,602
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	23,940	23,940
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	-	19,077	19,077
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	75,952	75,952
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	5,034	5,034
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	53,867	53,867
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	78,128	-	78,128
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	16,557	16,557
	78,128	1,299,520	1,377,648

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) มีรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท
	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	
ตราสารทุน	78,128
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	78,128

	พันธบัตร	
	งบการเงินรวม	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	53,500	53,500
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป	159,639	159,639
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	42,989	42,989
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป	127,651	127,651
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	14,265	14,265
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	264,917	264,917
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,420,816	1,420,816
หนี้สินตามสัญญาเช่า	180,696	180,696
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	35,743	35,743
	<u>2,300,216</u>	<u>2,300,216</u>

	พันธบัตร		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	278,149	278,149
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ			
- บริษัททั่วไป	-	120,478	120,478
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	7,312	7,312
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น			
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	339,509	339,509
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	23,940	23,940
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	-	19,077	19,077
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	185,000	185,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	59,870	59,870
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	4,912	4,912
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	47,534	47,534
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	78,128	-	78,128
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	691	691
	<u>78,128</u>	<u>1,086,472</u>	<u>1,164,600</u>

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) มีรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
ตราสารทุน		78,128
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		78,128

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป	130,597	130,597
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	88,926	88,926
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป	125,904	125,904
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	14,265	14,265
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	64,171	64,171
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,967	12,967
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,431	8,431
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	35,740	35,740
	481,001	481,001

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าที่ต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทละบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด

ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทมีการจัดกลุ่มลูกหนี้การค้าตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

การกระทบยอดค่าเพื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเพื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ค่าเพื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,129	2,233
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที่มีต่อกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	381	3,851
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	3,510	6,084

5.2 สัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวที่นำมาคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ร้อยละ 6.013 ต่อปี

สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	212,836	8,475
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(222)	(195)
บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ	5,567	5,178
หัก สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(8,069)	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(5,600)	-
	204,512	13,458
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(24,664)	(5,027)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	179,848	8,431
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	848	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	180,696	8,431
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	15,790	1,592
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	164,906	6,839
	180,696	8,431

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
ที่ดิน	192,721	3,678
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10,827	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	1,858	-
ยานพาหนะ	10,478	4,753
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	215,884	8,431

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย (ซึ่งได้ตัดยอดแล้วในการจัดทำงบการเงินรวม) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ประเทศที่		ลักษณะความสัมพันธ์
	จดทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ	บริษัทย่อย
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	ไทย	จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งสำนักงาน และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ	บริษัทย่อย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อย
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	ไทย	ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก	บริษัทย่อย
บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด	ไทย	รับซื้อ ผลิต และจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง	บริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อ	ประเทศที่จดทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด	ญี่ปุ่น	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะขึ้นต้นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	บริษัทร่วม
บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	บริษัทร่วม
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	บริการจัดสิ่งสาธารณูปโภค สถานพยาบาล	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติก	กรรมการร่วมกัน
บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามซีโตะเซะ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ลักกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา) จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ลักกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ฮีโรโกะ(ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	จำหน่ายและให้เช่าอาคารอเนกประสงค์เคลื่อนที่และสุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,444	2,006
บริษัทร่วม	10,946	51	36	51
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,348	5,255	1,348	5,255
รวมยอดลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	12,294	5,306	2,828	7,312
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	214,548	337,907
บริษัทร่วม	573	1,602	573	1,602
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	573	1,602	215,121	339,509
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(123)	-	(3,594)	-
รวมสุทธิ	450	1,602	211,527	339,509
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นข้างต้นไม่มีการคิดดอกเบี้ย				
สินทรัพย์หมุนเวียน - เงินลงทุนในโครงการพลังงาน				
บริษัทย่อย	-	-	-	47,510
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	100,000	185,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(1,561)	-
รวมสุทธิ	-	-	98,439	185,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	185,000	100,000	(185,000)	100,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	185,000	100,000	(185,000)	100,000

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	185,000	-	-	185,000
บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	-	51,000	(51,000)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	185,000	51,000	(51,000)	185,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท และ 185.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.50 ต่อปี และ 7.80 ต่อปี ตามลำดับ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	64,550	53,500	-	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยทางอ้อมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	53,500	52,750	(41,700)	64,550

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	54,500	74,500	(75,500)	53,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนเงิน 64.55 ล้านบาท และ 53.50 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามลำดับ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.50 - 2.50 ต่อปี และร้อยละ 1.48 - 2.50 ต่อปี ตามลำดับ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	8,070	-
บริษัทร่วม	14,601	21,482	14,601	11,185
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	6,696	12,796	696	4,842
รวมยอดเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	21,297	34,278	23,367	16,027
เงินทรองจ่ายจาก				
บริษัทย่อย	-	-	-	65,060
บริษัทร่วม	-	60	-	60
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,550	2,812	626	1,855
รวมเงินทรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,550	2,872	626	66,975
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า				
บริษัทย่อย	-	-	85	85
บริษัทร่วม	689	1,793	689	1,793
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,046	4,046	4,046	4,046
รวมเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับ				
จากลูกค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,735	5,839	4,820	5,924
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	28,582	42,989	28,813	88,926

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทที่เกี่ยวข้อง	5,622	-	5,622	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
โบนัสค้างจ่าย	1,650	1,587	1,628	1,564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	824	15,362	755	15,268
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	2,474	16,949	2,383	16,832

รายการบัญชีที่สำคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีนโยบายการกำหนดราคา มีดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการขายวัตถุดิบ วัสดุ โรงงาน และรายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนทางการเงิน	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	12,381	16,648
บริษัทร่วม	113,179	646	1,980	94
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	3,610	33,144	3,610	33,144
	116,789	33,790	17,971	49,886
รายได้จากการขายวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	6,304	21,038
บริษัทร่วม	4,078	6,104	3,400	5,399
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	11,596	15,572	11,596	15,537
	15,674	21,676	21,300	41,974
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	3,053	3,680
บริษัทร่วม	3,653	7,173	3,653	7,173
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	16,184	15,641	16,184	15,641
	19,837	22,814	22,890	26,494
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	14,563	14,980
	-	-	14,563	14,980
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	34,575	3,672
บริษัทร่วม	-	-	28,639	24,033
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	15,533	27,297	15,533	27,297
	15,533	27,297	78,747	55,002
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป				
บริษัทย่อย	-	-	20,527	170
บริษัทร่วม	10,083	164,725	1,394	20,921
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	9,974	34,122	7,606	2,807
	20,057	198,847	29,527	23,898
ซื้อวัตถุดิบ				
บริษัทย่อย	-	-	8,610	-
บริษัทร่วม	17,765	9,814	17,743	9,814
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	7,969	8,865	6,186	8,865
	25,734	18,679	32,539	18,679

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ซื้อสินทรัพย์				
บริษัทร่วม	3,224	800	3,224	800
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,136	2,873	2,136	2,873
	<u>5,360</u>	<u>3,673</u>	<u>5,360</u>	<u>3,673</u>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	3	240
บริษัทร่วม	2,216	21,871	-	84
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	13,117	11,128	9,073	11,140
	<u>15,333</u>	<u>32,999</u>	<u>9,076</u>	<u>11,464</u>
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,449	1,596	-	-
	<u>1,449</u>	<u>1,596</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผู้บริหาร				
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,523	21,666	22,944	19,887
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	824	2,579	755	2,562
รวม	<u>25,347</u>	<u>24,245</u>	<u>23,699</u>	<u>22,449</u>

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	245	329	165	180
เงินฝากธนาคาร				
- เงินฝากกระแสรายวัน	22,547	255,168	4,753	1,850
- เงินฝากออมทรัพย์	431,405	570,521	249,926	276,119
- เงินฝากประจำ	6,310	-	-	-
รวม	460,507	826,018	254,844	278,149

เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

8. ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำแนกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	136,190	172,968	93,190	112,574
เกินกำหนดชำระเป็นเวลา:				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	14,926	59,284	2,146	4,085
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	144	5,410	144	23
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	118	611	118	423
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,367	4,139	2,489	2,186
รวม	154,745	242,412	98,087	119,291
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,535)	(3,129)	(2,658)	(2,233)
สุทธิ	151,210	239,283	95,429	117,058
รายได้ค้างรับ	4,457	3,420	4,457	3,420
รวม	155,667	242,703	99,886	120,478

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,186	5,263	2,250	5,985
เกินกำหนดชำระเป็นเวลา:				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	108	43	108	706
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	-	-	-	20
รวม	12,294	5,306	2,358	6,711
รายได้ค้างรับ	-	-	470	601
รวม	12,294	5,306	2,828	7,312
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง				
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	55,727	23,940	55,727	23,940
รวม	55,727	23,940	55,727	23,940

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	3,129	6,339	2,233	2,026
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางมาถือปฏิบัติ	381	-	381	-
บวก : ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	921	238	44	238
หัก : หนี้สูญได้รับคืนในระหว่างปี	-	(1,177)	-	(31)
ตัดหนี้สูญในระหว่างปี	-	(111)	-	-
ลดลงจากการเลิกการควบคุมในบริษัทย่อย	(896)			
โอนค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(2,160)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,535	3,129	2,658	2,233

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ โอนกลับ เกิดจากการได้รับเงินคืนจากลูกค้า จำนวนเงิน 1,177,172.43 บาท และการตัดหนี้สูญจำนวนเงิน 110,957.80 บาท (เฉพาะกิจการเกิดจากการได้รับเงินคืนจากลูกค้าจำนวนเงิน 31,192.16 บาท) และโอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,159,728.97 บาท

9. สินค้ำคงเหลือ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินค้ำสำเร็จรูป	118,984	149,052	68,536	95,676
สินค้ำระหว่างผลิต	38,707	35,608	25,563	35,608
วัตถุดิบและวัสดุ	106,849	60,292	53,983	58,363
รวม	264,540	244,952	148,082	189,647
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง เคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ	(22,733)	(25,313)	(19,944)	(19,427)
สุทธิ	241,807	219,639	128,138	170,220

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง เคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	25,313	32,111	19,427	17,243
บวก: ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	3,168	2,286	517	2,184
หัก : ลดลงในระหว่างปี	(120)	(9,084)	-	-
บวก: สินทรัพย์สุทธิได้มาจากการซื้อกิจการ	136	-	-	-
หัก : ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	(5,764)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	22,733	25,313	19,944	19,427

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	1,276,540	1,583,238	704,223	983,727
- บันทึกค่าเผื่อเพิ่ม	3,166	2,286	517	2,184
- กลับรายการค่าเผื่อ	(135)	(2,956)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,279,571	1,582,568	704,740	985,911

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,418	22,348	2,276	4,626
เงินประกันจ่ายล่วงหน้า	2,915	1,455	1,025	1,113
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	4,307	6,861	2,406	5,234
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	10,474	29,945	-	-
เงินทรงรอจ่าย	13,084	16,917	12,782	13,316
เงินลงทุนในโครงการพลังงาน	-	-	-	68,250
อื่นๆ	9,398	31,390	1,632	295
รวม	44,596	108,916	20,121	92,834
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ย ค้างรับ	(12,224)	(12,223)	(12,223)	(12,223)
ค่าเพื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนใน โครงการ พลังงาน	-	(20,741)	-	(20,741)
ค่าเพื่อลูกหนี้เงินทรงรอ	(80)	-	-	-
รวม	(12,304)	(32,964)	(12,223)	(32,964)
สุทธิ	32,292	75,952	7,898	59,870

บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาบริการด้านเทคนิคสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง Torrefaction กับบริษัทอื่น 2 แห่ง และบริษัท สัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง Torrefaction ภายใต้ไปรับรองขององค์กร FSC ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อม โดยค่าบริการรายเดือนจะคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริงซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมใช้เพื่อให้บริการในเดือนนั้น บริษัทและบุคคลที่สามดังกล่าวต้องชำระเงินบริษัทละหนึ่งในสามของต้นทุนจริง นอกจากนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมได้เรียกเก็บเงินลงทุนจากทั้ง 3 บริษัทเท่าๆกัน บริษัทละ 68.78 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้จำนวนเงินที่เรียกเก็บใน “เงินลงทุนในโครงการพลังงาน” และบริษัทย่อยทางอ้อมได้บันทึกเป็นเงินรับเพื่อใช้ในโครงการพลังงาน (ดูหมายเหตุ 34)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมได้มีการยกเลิกสัญญาทำให้บริษัทมีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงาน ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการตั้งประมาณการค่าเพื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 20.74 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้ข้อบัญญัติค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้พิจารณาตัดจ่ายเงินลงทุนในโครงการพลังงานเป็นผลขาดทุน เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวไม่สามารถให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตกับบริษัทได้และบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงานเพิ่มในปี 2563 จำนวน 45.26 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้ข้อบัญญัติค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินฝากประจำจำนวน 5.42 ล้านบาทและ 4.91 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อจำกัดการใช้เนื่องจากติดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การออกหนังสือค้ำประกัน และวงเงินบัตรเครดิต (หมายเหตุข้อ 19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจำจำนวน 0.03 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อจำกัดการใช้เนื่องจากติดภาระค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

ประเภทกิจการ		พันบาท									
		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีการาทุน		วิธีการอายุธรรม		รายได้เงินปันผล	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563		มกราคม 2563		ธันวาคม 2563		ธันวาคม 2562		ธันวาคม 2563		ธันวาคม 2562	
เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทอื่น											
บริษัท ฟอร์โมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบเมลามีน	199,150	199,150	5	5	38,052	38,052	42,258	42,258	15,534	25,391
บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตท่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	170,000	170,000	5	5	11,660	11,660	35,870	35,870	-	1,906
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น						49,712	49,712	78,128	78,128	15,534	27,297

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงอยู่ในชื่อเงินลงทุนทั่วไปบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

13. เงินลงทุนในกลุ่มบริษัท

13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงเหลือ ดังต่อไปนี้

ประเภทกิจการ	พันบาท												
	งบการเงินรวม												
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		รายได้เงินปันผล				
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562			
เงินลงทุน													
บริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย													
บริษัท สยาม โอคาโมระสตีล จำกัด			ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก	-	88,000	-	40	-	35,199	-	104,421	-	-
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	639,998	639,998	รับจ้างตัดเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเหล็กขึ้นต้น	22.76	22.76	127,428	127,428	666,527	673,335	24,033	24,033		
บริษัท สยาม โอคาโมระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	20,000	-	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	49	-	9,799	-	142,859	-	4,605	-		
						<u>137,227</u>	<u>162,627</u>	<u>809,386</u>	<u>777,756</u>	<u>28,638</u>	<u>24,033</u>		
บริษัทร่วมทางอ้อม - วิธีส่วนได้เสีย													
บริษัท ลักกี้-คิงคอมเซ็นเตอร์ จำกัด	12,000	12,000	ลงทุนในหุ้นทุน	40	40	4,800	4,800	4,994	4,996	-	-		
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย								<u>814,380</u>	<u>782,752</u>	<u>28,638</u>	<u>24,033</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - วิธีราคาทุน													
บริษัท ฟอว์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	199,150	ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบเมลามีน	-	5	-	38,052	-	-	-	15,434		
บริษัท พานาโซนิค เอสทีที (ประเทศไทย) จำกัด	-	170,000	ผลิตท่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	-	5	-	11,660	-	-	-	1,905		
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง						<u>-</u>	<u>49,712</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,339</u>		

ประเภทกิจการ	พันบาท								
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล		
2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562		
เงินลงทุนวิธีราคาทุน									
บริษัทย่อย									
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ	14,000	14,000	99.99	99.99	14,000	14,000	-	-
บริษัท สยาม โอคาโมรุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	-	20,000	-	51	-	10,199	33,148	3,672
บริษัท สยามสตีล โอซิ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งสำนักงานและ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ต่างๆ	20,000	20,000	51	51	10,200	10,200	-	-
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	160,000	160,000	99.99	99.99	160,000	160,000	-	-
บริษัท สยาม โอคาโมรุระ สตีล จำกัด	ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก	88,000	-	51	-	69,165	-	1,427	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						253,365	194,399	34,575	3,672
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน						(8,192)	(8,192)	-	-
สุทธิ						245,173	186,207	34,575	3,672
บริษัทร่วม									
บริษัท สยาม โอคาโมรุระ สตีล จำกัด	ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก	-	88,000	-	40	-	35,199	-	-
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	รับจ้างตัดเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเหล็กขึ้นต้น	639,998	639,998	22.76	22.76	127,428	127,428	24,033	24,033
บริษัท สยาม โอคาโมรุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	20,000	-	49	-	9,799	-	4,605	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม						137,227	162,627	28,638	24,033
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน									
บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบเมลามีน	-	199,150	-	5	-	38,052	-	25,391
บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตท่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	-	170,000	-	5	-	11,660	-	1,906
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						-	49,712	-	27,297
รวมเงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน								63,213	55,002

บริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่สำคัญที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าว และการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วมเหล่านี้

	พันบาท					
	บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด		บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้	417,863	-	-	510,628	3,171,475	3,977,614
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(8,401)	-	-	(5,944)	75,421	118,667
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	347	-	-	(4,325)	275	118
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(8,054)	-	-	(10,269)	75,696	118,785
การแบ่งกำไรขาดทุนสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,285)	-	-	(2,378)	58,255	91,750
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	(4,116)	-	-	(3,566)	17,166	27,035
การแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	177	-	-	(1,730)	212	91
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	170	-	-	(2,595)	63	27
สินทรัพย์หมุนเวียน	321,352	-	-	224,093	2,122,139	2,371,766
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	40,530	-	-	183,633	1,175,993	1,220,158
หนี้สินหมุนเวียน	(38,141)	-	-	(94,716)	(353,738)	(620,025)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(14,770)	-	-	(17,216)	(100,256)	(97,857)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>308,971</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>295,794</u>	<u>2,844,138</u>	<u>2,874,042</u>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	157,575	-	-	118,318	2,196,812	2,219,910
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	151,396	-	-	177,476	647,326	654,132

13.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 340.84 ล้านบาท (ราคาปิด 2.34 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 145,656,000 หุ้น) และ 300.05 ล้านบาท (ราคาปิด 2.06 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 145,656,000 หุ้น) ตามลำดับ สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมอื่นไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

13.3 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	782,752	783,804	162,627	162,627
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	13,545	22,981	-	-
หัก รายได้เงินปันผล	(28,639)	(24,033)	-	-
บวก การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	152,939	-	9,799	-
หัก ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย	(106,217)	-	(35,199)	-
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	814,380	782,752	137,227	162,627

13.4 การเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2563

บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มร้อยละ 11 เดิมบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 33.97 ล้านบาท และหลังการโอนหุ้นบริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และรวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ การวัดมูลค่านี้กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำและจะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่านี้ บริษัทจะปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของหุ้น บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันซื้อกิจการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท		
	มูลค่าตามบัญชี	ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53,815	-	53,815
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	33,077	-	33,077
สินค้าคงเหลือ	130,353	-	130,353
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,465	-	4,465
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	180,118	194,267	374,385
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,721	-	1,721
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,343	-	2,343
<u>หนี้สิน</u>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	40,000	-	40,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	49,673	-	49,673
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,726	-	1,726
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3,465)	38,853	35,388
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17,321	-	17,321
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อ	300,637	155,414	456,051
(หัก) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 49%			(223,465)
ส่วนของสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อเพิ่ม			232,586
(หัก) สิ่งตอบแทนในการซื้อเพิ่ม 11%			(33,965)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 40%			(182,420)
กำไรจากการซื้อธุรกิจ			16,201
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทย่อยถืออยู่เดิม			182,420
(หัก) มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ 31 มกราคม 2563			(106,188)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน			76,232
สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย			33,965
(หัก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซื้อ			(53,814)
กระแสเงินสดจ่ายในการซื้อกิจการ - สุทธิจาก			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ			(19,849)

บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญ บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 4,000 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1,560.715 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 6.24 ล้านบาท เงินลงทุนมีราคาทุนตามบัญชีจำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนเงิน 5.84 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ภายใต้ “กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” บริษัทบันทึกผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อย ซึ่งแสดงเป็นกำไรขาดทุนสำหรับงวดในงบการเงินรวม ได้ดังนี้

	พันบาท
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ	6,243
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที่เหลือ (49%)	152,939
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159,521
(หัก) สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที่ตัดออก	(326,213)
ขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อย	(7,510)
ประกอบด้วย	
- ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(294)
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(7,216)
	(7,510)

13.5 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัทย่อยทางอ้อมและการดำเนินงานที่ขยเล็ก

บริษัทย่อยทางอ้อมขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทำสัญญา TK Interest Transfer Agreement จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมดของ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด และเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทย่อยทางอ้อมถืออยู่ ภายใต้สัญญากำหนดให้จ่ายชำระในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1,011.37 ล้านบาท (คิดเป็นจำนวนเงิน 289.95 ล้านบาท และบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับชำระเงินดังกล่าวแล้วทั้งหมด มีผลทำให้บริษัทย่อยทางอ้อมมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวนเงิน 119.40 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในกำไรขาดทุนสำหรับปีในงบการเงินรวม ภายหลังจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวนี้ บริษัทได้สูญเสียการควบคุมและไม่มีสถานะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำงบการเงินรวม โดยรวมผลการดำเนินงานของ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันที่สูญเสียการควบคุม)

กลุ่มบริษัทได้แยกแสดงผลการดำเนินงานของ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด อยู่ภายใต้กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก ในส่วนของกำไรขาดทุน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2563	2562
รายได้จากการให้บริการ	196,233	211,819
ต้นทุนบริการ	(87,959)	(84,247)
กำไรขั้นต้น	108,274	127,572
รายได้อื่น	3	5,711
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	108,277	133,283
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(55,860)	(57,139)
รวมค่าใช้จ่าย	(55,860)	(57,139)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	52,417	76,144
ต้นทุนทางการเงิน	(20,465)	(20,803)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	31,952	55,341
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2,675)	(2,768)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	29,277	52,573
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน-สุทธิจากภาษี	12,026	(12,386)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	12,026	(12,386)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	41,303	40,187

ข้อมูลกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	90,539	124,495
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(7,057)	(24,274)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98,045)	(101,298)

กำไรต่อหุ้นของการดำเนินงานที่ยกเลิก มีรายละเอียดดังนี้

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	พันบาท	
	2563	2562
	0.025	0.044

14. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายที่บริษัทที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	บริษัท สยาม โอคามูระสตีล จำกัด	บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	บริษัท สยามฟอร์เรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	49%	49%	40%
สินทรัพย์หมุนเวียน	216,023	65,911	2,346
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	175,148	2,066	81
หนี้สินหมุนเวียน	(94,198)	(43,643)	(13,639)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(24,657)	(1,801)	-
สินทรัพย์สุทธิ	272,316	22,533	(11,212)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	211,435	11,282	(4,485)
รายได้	452,801	182,763	1,055
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(16,909)	9,773	(16,065)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8,285)	4,789	6,426
ขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,694	13,475	355
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(4,311)	320	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(5,611)	(824)	(250)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินฝากธนาคาร	(272)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(6,500)	12,971	105

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท							รวม
	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เครื่องจักรระหว่าง ติดตั้งและอาคาร ระหว่างการก่อสร้าง	
ราคาทุน								
1 มกราคม 2562	241,541	1,209,268	2,035,119	261,538	29,586	-	266,928	4,043,980
เพิ่มขึ้น	62,077	65,956	191,522	5,767	7,109	-	331,089	663,520
ลดลง	-	(1,960)	-	(30,179)	(8,248)	-	(221,787)	(262,174)
โอนเข้า (ออก)	-	-	19,641	589	-	-	(7,092)	13,138
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	-	(15,077)	(76,155)	(1,888)	-	-	-	(93,120)
31 ธันวาคม 2562	303,618	1,258,187	2,170,127	235,827	28,447	-	369,138	4,365,344
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ ปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-	(1,050)	-	-	(1,050)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	303,618	1,258,187	2,170,127	235,827	27,397	-	369,138	4,364,294
เพิ่มขึ้น	-	3,417	31,718	3,917	236	200	112,540	152,028
สินทรัพย์สุทธิได้มาจากการซื้อกิจการ	232,678	182,768	648,280	53,757	6,611	17,464	606	1,142,164
ลดลง	-	(2,673)	(58,848)	(3,075)	(187)	-	(122,845)	(187,628)
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	(57,510)	(794)	-	-	(58,304)
ลดลงจากขายบริษัทย่อยทางอ้อม	-	(267,834)	(1,399,688)	(217)	(2,403)	-	-	(1,670,142)
โอนเข้า (ออก)	-	116,341	1,889	1,172	-	-	(119,402)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม	-	13,102	66,351	1,636	103	-	-	81,192
31 ธันวาคม 2563	536,296	1,303,308	1,459,829	235,507	30,963	17,664	240,037	3,823,604
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2562	-	637,606	574,849	239,474	22,422	-	-	1,474,351
เพิ่มขึ้น	-	30,355	76,191	12,218	2,545	-	-	121,309
ลดลง	-	(1,960)	-	(30,098)	(8,248)	-	-	(40,306)
โอนเข้า (ออก)	-	-	17,281	(1)	-	-	-	17,280
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม	-	(141)	(635)	(63)	-	-	-	(839)
31 ธันวาคม 2562	-	665,860	667,686	221,530	16,719	-	-	1,571,795
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ ปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-	(203)	-	-	(203)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	665,860	667,686	221,530	16,516	-	-	1,571,592

	พันบาท							รวม
	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เครื่องจักรระหว่าง ติดตั้งและอาคาร ระหว่างก่อสร้าง	
เพิ่มขึ้น	-	40,908	105,906	13,998	3,127	783	-	164,722
สินทรัพย์สุทธิได้มาจากการซื้อกิจการ	-	116,961	592,226	40,132	4,841	13,618	-	767,778
ลดลง	-	(504)	(6,450)	(3,072)	(187)	-	-	(10,213)
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	(39,953)	(470)	-	-	(40,423)
ลดลงจากขายบริษัทย่อยทางอ้อม	-	(31,349)	(142,255)	(12,897)	(423)	-	-	(186,924)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม	-	726	3,276	323	(2)	-	-	4,323
31 ธันวาคม 2563	-	792,602	1,220,389	220,061	23,402	14,401	-	2,270,855
ค่าเผื่อการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์								
1 มกราคม 2562	6,517	-	-	-	-	-	-	6,517
ลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2562	6,517	-	-	-	-	-	-	6,517
ลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	6,517	-	-	-	-	-	-	6,517
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2562	297,101	592,327	1,502,441	14,297	11,728	-	369,138	2,787,032
31 ธันวาคม 2563	529,779	510,706	239,440	15,446	7,561	3,263	240,037	1,546,232

บริษัทย่อยทางอ้อมได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีเงินในอนาคต เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 19)

	พันบาท						รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและ อาคารระหว่างการก่อสร้าง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2562	220,581	915,150	587,886	206,106	27,550	180,635	2,137,908
เพิ่มขึ้น	62,077	4,183	6,311	1,339	3,995	328,041	405,946
ลดลง	-	(1,960)	-	(27,871)	(8,000)	(221,788)	(259,619)
โอนเข้า (ออก)	-	-	19,641	589	-	(1,280)	18,950
31 ธันวาคม 2562	282,658	917,373	613,838	180,163	23,545	285,608	2,303,185
เพิ่มขึ้น	-	3,334	1,020	1,314	-	109,437	115,105
ลดลง	-	-	-	(2,565)	(187)	(40,069)	(42,821)
โอนเข้า (ออก)	-	114,512	-	-	-	(114,512)	-
31 ธันวาคม 2563	282,658	1,035,219	614,858	178,912	23,358	240,464	2,375,469
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2562	-	632,361	555,713	200,365	20,881	-	1,409,320
เพิ่มขึ้น	-	15,006	4,848	2,293	2,155	-	24,302
ลดลง	-	(1,960)	-	(27,857)	(8,000)	-	(37,817)
โอนเข้า (ออก)	-	-	17,281	-	-	-	17,281
31 ธันวาคม 2562	-	645,407	577,842	174,801	15,036	-	1,413,086
เพิ่มขึ้น	-	16,718	6,530	2,215	2,205	-	27,668
ลดลง	-	-	-	(2,565)	(186)	-	(2,751)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	-	662,125	584,372	174,451	17,055	-	1,438,003

	พันบาท						รวม
	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและอาคารระหว่างการก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์							
1 มกราคม 2562	6,517	-	-	-	-	-	6,517
ลดลง	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2562	6,517	-	-	-	-	-	6,517
ลดลง	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	6,517	-	-	-	-	-	6,517
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2562	276,141	271,966	35,996	5,362	8,509	285,608	883,582
31 ธันวาคม 2563	276,141	373,094	30,486	4,461	6,303	240,464	930,949
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562							
ต้นทุนขาย							12,654
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร							11,648
รวม							24,302
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563							
ต้นทุนขาย							14,377
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร							13,290
รวม							27,667

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ สำหรับงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 2,083.25 ล้านบาท และ 1,418.76 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีจำนวนเงินประมาณ 1,388.83 ล้านบาท และ 1,389.30 ล้านบาท ตามลำดับ

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	847	-
ผลกระทบจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	215,037	8,431
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	215,884	8,431
สินทรัพย์สุทธิได้มาจากการซื้อกิจการ	19,997	6,649
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,721	-
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	(16,913)	(2,929)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(15,028)	-
ลดลงจากการขายบริษัทย่อยทางอ้อม	10,206	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(188,675)	-
	27,192	12,151

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21,960	30,471	17,739	22,514
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(57,581)	(18,629)	(18,785)	(18,629)
	(35,621)	11,842	(1,046)	3,885

17.2 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท						ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 63
	งบการเงินรวม						
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	สินทรัพย์สุทธิ ได้มาจากการ ซื้อกิจการ	ลดลงจากการ สูญเสียการ ควบคุมใน บริษัทย่อย	ลดลงจากการ ขายบริษัทย่อย ทางอ้อม	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี							
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้							
การค้าจากการขายและให้บริการ	3,396	-	(483)	-	47	-	2,960
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า คงเหลือ	5,038	-	(1,149)	-	657	-	4,546
ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	11,609	3,464	(848)	-	(1,778)	1,043	13,490
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	5,411	-	-	(2,405)	-	(3,006)	-
การขายสินค้าฝากขาย	869	-	-	-	95	-	964
ค่าเพื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนใน โครงการพลังงาน	4,148	-	-	-	(4,148)	-	-
รวม	30,471	3,464	(2,480)	(2,405)	(5,127)	(1,963)	21,960
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี							
ผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชีและ อัตราทางภาษี	18,629	-	-	-	(156)	-	18,785
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	38,853	-	-	469	-	38,384
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(1)	1	-	412	-	412
รวม	18,629	38,852	1	-	(99)	-	57,581
	11,842	(35,388)	(2,481)	(2,405)	(5,226)	(1,963)	(35,621)

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากการขายและ ให้บริการ	3,712	(316)	-	3,396
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	5,191	(153)	-	5,038
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9,822	376	1,411	11,609
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,314	-	3,097	5,411
การขายสินค้าฝากขาย	1,258	(389)	-	869
ค่าเพื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน	-	4,148	-	4,148
รวม	22,297	3,666	4,508	30,471
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่าง อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี	19,144	515	-	18,629
รวม	19,144	515	-	18,629
	3,153	4,181	4,508	11,842

	พันบาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 63	
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี			
	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ	2,844	115	-	2,959
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	3,886	103	-	3,989
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,767	(2,011)	1,043	9,799
การขายสินค้าฝากขาย	869	95	-	964
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน	4,148	(4,148)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	28	-	28
รวม	22,514	(5,818)	1,043	17,739
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี	18,629	(156)	-	18,785
รวม	18,629	(156)	-	18,785
	3,885	(5,974)	1,043	(1,046)

	พันบาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี			
	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ	2,850	(6)	-	2,844
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	3,448	438	-	3,886
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,914	104	1,749	10,767
การขายสินค้าฝากขาย	1,258	(389)	-	869
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน	-	4,148	-	4,148
รวม	16,470	4,295	1,749	22,514
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี	19,143	514	-	18,629
รวม	19,143	514	-	18,629
	(2,673)	4,809	1,749	3,885

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2558 ที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นจำนวนเงินประมาณ 164.33 ล้านบาท และจำนวนเงินประมาณ 456.59 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ จำนวนเงินประมาณ 22.46 ล้านบาท และจำนวนเงิน 264.58 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึก สิ้นทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่ากลุ่ม บริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสิ้นทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ตัวสัญญาใช้เงิน	40,000	-	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	40,000	-	-	-

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต้นปี	1,862,334	1,926,559	202,475	212,860
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นระหว่างปี	16,804	102,133	-	-
จ่ายชำระหนี้ระหว่างปี	(269,633)	(166,358)	(189,508)	(10,385)
สุทธิ	1,609,505	1,862,334	12,967	202,475
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน	(45,562)	(71,717)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(52,559)	(133,485)	-	-
ลดลงจากการขายบริษัทย่อยทางอ้อม	(1,434,355)	-	-	-
รวม	77,029	1,657,132	12,967	202,475
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,984)	(260,950)	(5,784)	(189,508)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	70,045	1,396,182	7,183	12,967

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวนเงิน 12.97 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.75 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวนเงิน 202.48 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 0.5 ค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 112,702,000 หุ้น โดยต้องนำเงินปันผลประจำปีที่จะได้รับจากหุ้นดังกล่าวมาฝากกับสถาบันการเงินในรูปบัตรเงินฝากและจำนำไว้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และการค้ำประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทที่เป็นของกรรมการของบริษัทจำนวน 25,000,000 หุ้น เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ชำระคืนแล้วในเดือนธันวาคม 2563 และมีการไถ่ถอนการค้ำประกันแล้วทั้งหมด

บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	วงเงิน	อัตรดอกเบี้ย	การชำระคืนเงินกู้
เงินกู้เพื่อขยายกำลังการผลิต	180 ล้านบาท	Prime Rate -1% ต่อปี	จ่ายคืนงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	วงเงิน	อัตรดอกเบี้ย	การชำระคืนเงินกู้
เงินกู้ ก	1,120 ล้านบาท	TIBOR + 0.425% ต่อปี	จ่ายคืนงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และงวดสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2580
เงินกู้ ข	4,480 ล้านบาท	1.250% ต่อปี	จ่ายคืนทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ทุกปี
เงินกู้ภายใต้สิทธิบัตร	340 ล้านบาท	TIBOR + 0.400% ต่อปี	เมื่อได้รับคืนภายใต้สิทธิบัตร
เงินกู้เพื่อขยายกำลังการผลิต	180 ล้านบาท	Prime Rate -1% ต่อปี	จ่ายคืนงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้บริษัทย่อยทางอ้อมต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมนี้จัดทำเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการพลังงานไฟฟ้าให้เสร็จ และจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุน

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
เงินรับเพื่อใช้ในโครงการพลังงาน (หมายเหตุ 10, 34)	-	138,100	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้ำจ่าย	14,097	27,165	13,439	18,869
งานก่อสร้างค้ำจ่าย	6,614	20,386	6,614	20,386
ค่าส่งเสริมการขายค้ำจ่าย	4,939	6,164	4,939	6,164
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	1,341	2,082	1,090	1,469
ค่าขนส่งค้ำจ่าย	1,052	1,386	1,052	1,386
ค่าที่ปรึกษาค้ำจ่าย	1,265	5,039	1,265	5,039
หนี้สินอื่น	79,140	64,848	31,927	10,858
รวม	108,448	265,170	60,326	64,171

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมได้มีการยกเลิกสัญญาและมีการรับรู้กำไรจากโครงการพลังงานจำนวนเงิน 23.21 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้แสดงสุทธิกับยอดขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงาน (หมายเหตุข้อ 10 และ 34)

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	848	-
ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	179,848	8,431
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	180,696	8,431
เพิ่มขึ้น	16,957	6,649
เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ	1,726	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	2,944	644
เงินจ่ายชำระ	(16,028)	(3,241)
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	(15,035)	-
ลดลงจากการขายบริษัทย่อยทางอ้อม	(145,891)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	25,369	12,483
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(9,028)	(3,846)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	16,341	8,637

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	16,913	2,929
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,944	644
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	105	105
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,093	1,053
รวม	21,055	4,731

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจำนวน 16.03 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 3.24 ล้านบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 16.96 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 6.65 ล้านบาท)

22. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
งบแสดงฐานะการเงิน				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	58,646	49,715	53,836	44,570
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	5,216	7,053	5,216	8,748
ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย				
- การแก้ไขในโครงการผลประโยชน์พนักงาน				
หลังออกจากงาน	-	905	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	4,345	3,489	2,760	2,922
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง	(12,833)	(2,516)	(12,818)	(2,404)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ	17,321	-	-	-
ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	(4,238)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม	68,457	58,646	48,994	53,836
จัดประเภทเป็นหนี้สินระยะสั้น	(16,673)	(19,655)	(16,377)	(19,439)
สุทธิ	51,784	38,991	32,617	34,397

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย	-	905	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย				
ต้นทุนขาย	1,747	674	766	674
ค่าใช้จ่ายในการขาย	279	203	278	200
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,598	1,472	1,004	918
ดอกเบี้ยจากการผูกพัน	721	1,140	712	1,130
รวม	4,345	4,394	2,760	2,922
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	5,216	7,053	5,216	8,748
รวม	5,216	7,053	5,216	8,748
รวม	9,561	11,447	7,976	11,670

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เกิดขึ้นจาก
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
การปรับปรุงจากประสบการณ์	1,136	4,449	1,136	4,625
สมมติฐานประชากร	2,843	202	2,843	(751)
สมมติฐานทางการเงิน	1,237	2,402	1,237	4,874
รวม	5,216	7,053	5,216	8,748

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด - พนักงานรายเดือน	ร้อยละ 0.36 - ร้อยละ 1.82	ร้อยละ 1.44 - ร้อยละ 3.37	ร้อยละ 0.92	ร้อยละ 1.44
อัตราคิดลด - พนักงานรายวัน	ร้อยละ 1.36 - ร้อยละ 1.96	ร้อยละ 1.50	ร้อยละ 1.36	ร้อยละ 1.5
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนใน อนาคตแล้วเฉลี่ย	ร้อยละ 3.46 - ร้อยละ 5.45	ร้อยละ 3.85 - ร้อยละ 5.45	ร้อยละ 5.40 - ร้อยละ 5.45	ร้อยละ 5.40 - ร้อยละ 5.45
อัตราการเสียชีวิต	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(2,314)	2,460	(1,350)	1,423
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	2,427	(2,304)	1,384	(1,327)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	(5,112)	5,776	(2,943)	3,273

	พันบาท			
	2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(1,723)	1,808	(1,484)	1,564
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	1,752	(1,688)	1,521	(1,458)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	3,504	3,859	(3,234)	3,596

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภายใน 1 ปี	16,689	20,217	16,378	19,439
ระหว่าง 2 - 5 ปี	16,718	12,064	12,742	11,187
ระหว่าง 6 - 10 ปี	32,981	27,160	23,068	25,523
ระหว่าง 11 - 15 ปี	18,716	16,907	9,897	14,105
มากกว่า 16 ปี	17,818	-	-	-
รวม	102,922	76,348	62,085	70,254

23. การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมิน โมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	
ตราสารทุน	78,128
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	78,128

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.28 : 1 และ 0.86 : 1 ตามลำดับ

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.23 : 1 และ 0.37 : 1 ตามลำดับ

25. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ตามข้อตกลงแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยจำนวน 10 แห่งจะต้องจัดสรรเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรทุกราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลไว้เป็นสำรองตามกฎหมายจนกว่าสำรองตามกฎหมายนี้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายจะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ ว่าด้วยกองทุนของบริษัท บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,256	4,576	3,006	3,476

27. เงินปันผลจ่าย

รายละเอียดของเงินปันผลที่ประกาศและเงินปันผลจ่ายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

2563	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับ	เงินปันผล	เงินปันผลจ่าย		วันที่จ่าย
		เงินปันผล (หุ้น)	ต่อหุ้น (บาท)	(พันบาท)		
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น วันที่ 10 กรกฎาคม 2563	593,125,849	0.05	29,656		4 สิงหาคม 2563
2562	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับ	เงินปันผล	เงินปันผลจ่าย		วันที่จ่าย
		เงินปันผล (หุ้น)	ต่อหุ้น (บาท)	(พันบาท)		
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2562	593,125,849	0.01	5,931		27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดของเงินปันผลที่ประกาศและเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

2563	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)			วันที่จ่าย
				ส่วนของบริษัท	ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
บริษัท สยาม โอแกมูระ อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด							
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563	200,000	325	33,148	31,852	65,000	30 มกราคม 2563
บริษัท สยาม โอแกมูระ สตีล จำกัด							
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2563	880,000	3.18	1,427	1,372	2,799	30 เมษายน 2563
บริษัท ย่อยทางอ้อมถือโดยบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด							
บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด							
เงินปันผลประจำปี		-	-	17,264	34,493	51,757	ธันวาคม 2563
รวม				51,839	67,717	119,556	

2562	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)			วันที่จ่าย
				ส่วนของบริษัท	ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
บริษัท สยาม โอแกมูระ อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด							
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น วันที่ 22 มีนาคม 2562	200,000	36	3,672	3,528	7,200	19 เมษายน 2562

28. รายได้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้ค่าเช่า	30,480	33,554	33,533	37,054
กลับรายการสำรองหนี้สินคดีความ	203	2,331	203	2,331
รายได้ค่าบริการอื่น	64,610	33,599	54,322	21,588
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	6,507	8,140	6,657	8,370
รายได้ดอกเบี้ย	1,641	1,613	15,996	19,255
รายได้เงินชดเชยภาษี	302	466	302	466
รายได้ค่าขนถ่ายหน้า	2,773	-	3,034	4,314
รวม	106,516	79,703	114,047	93,378

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	288,562	350,406	288,562	350,406
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	64,650	27,096	37,185	(6,194)
ต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูป	145,804	467,019	-	-
เงินเดือน ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	337,834	332,935	226,382	239,318
ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย	45,820	66,268	45,597	64,697
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	16,835	(1,228)	1,727	207
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151,422	171,950	27,668	24,302
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	114,002	68,133	114,002	68,133
ค่าขนส่ง	77,655	70,301	69,309	60,404
ค่าเช่า	4,197	24,962	4,020	5,725
ค่าสาธารณูปโภค	17,578	26,486	11,317	16,105
ค่าธรรมเนียมปรึกษา	18,879	42,821	16,812	41,523
ขาดทุนจากโครงการพลังงาน	22,050	-	45,265	-
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัย	12,113	-	-	-
ค่าเพื่อ (กลับรายการค่าเพื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง	2,167	2,192	(364)	2,184

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ปรับปรุงใหม่)			
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,953	84,247	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	10,519	11,707	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,377	2,412	-	-
ภาษีโรงเรือน	12,578	13,536	-	-

30. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

30.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ปรับปรุงใหม่)			
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	607	4,230	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	5,226	(4,279)	5,974	(4,809)
รวม	5,833	(49)	5,974	(4,809)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น :				
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,043	1,411	1,043	1,749
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(3,006)	-	-	-
รวม	(1,963)	(1,411)	1,043	1,749

30.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตรากำไรที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำหรับปี	134,408	(748)	78,936	67,821
อัตรากำไรที่ใช้ (%)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	26,882	(149)	15,787	13,564
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
กำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	5,683	4,118	10,267	3,559
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(6,559)	(5,459)	(15,749)	(11,000)
- อื่นๆ	(31,839)	1,441	(16,279)	(10,932)
รวมรายการกระทบยอด	(32,715)	100	(21,761)	(18,373)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(5,833)	(49)	(5,974)	(4,809)

30.3 การกระทบยอดระหว่างอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรากำไรที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2563		2562 (ปรับปรุงใหม่)	
	จำนวนภาษี (พันบาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (พันบาท)	อัตรากำไร (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	134,408		(748)	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	26,882	20.00	(149)	20.00
รายการกระทบยอด	(32,715)	(24.34)	100	(13.37)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	(5,833)	(4.34)	(49)	6.63

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	จำนวนภาษี (พันบาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (พันบาท)	อัตรากำไร (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	78,935		67,821	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	15,787	20.00	13,564	20.00
รายการกระทบยอด	(21,761)	(27.57)	(18,373)	(27.09)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	(5,974)	(7.57)	(4,809)	(7.09)

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	153,975	13,270	72,962	72,630
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	593,126	593,126	593,126	593,126
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาทต่อหุ้น)	0.260	0.022	0.123	0.122

32. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

	พันบาท									
	งบการเงินรวม									
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	2563					2562 (ปรับปรุงใหม่)				
เฟอ์ริเจอร์	รายได้ค่าก่อสร้าง	ธุรกิจพลังงาน	รายการตัดบัญชี	รวม	เฟอ์ริเจอร์	รายได้ค่าก่อสร้าง	ธุรกิจพลังงาน	รายการตัดบัญชี	รวม	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,567,055	-	51,108	(41,517)	1,576,646	1,912,186	-	93,431	(16,686)	1,988,931
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	163,870	-	-	163,870	-	86,480	-	-	86,480
รวมรายได้	<u>1,567,055</u>	<u>163,870</u>	<u>51,108</u>	<u>(41,517)</u>	<u>1,740,516</u>	<u>1,912,186</u>	<u>86,480</u>	<u>93,431</u>	<u>(16,686)</u>	<u>2,075,411</u>
ต้นทุนขายและบริการ	(1,287,665)	-	(34,253)	42,347	(1,279,571)	(1,494,763)	-	(104,933)	17,127	(1,582,569)
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	(114,002)	-	-	(114,002)	-	(68,133)	-	-	(68,133)
รวมต้นทุน	<u>(1,287,665)</u>	<u>(114,002)</u>	<u>(34,253)</u>	<u>42,347</u>	<u>1,393,573</u>	<u>(1,494,763)</u>	<u>(68,133)</u>	<u>(104,933)</u>	<u>17,127</u>	<u>(1,650,702)</u>
กำไรขั้นต้นดำเนินงานต่อเนื่อง	<u>279,390</u>	<u>49,868</u>	<u>16,855</u>	<u>830</u>	<u>346,943</u>	<u>417,423</u>	<u>18,347</u>	<u>(11,502)</u>	<u>441</u>	<u>424,709</u>
กำไรขั้นต้นดำเนินงานยกเลิก	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>108,274</u>	<u>-</u>	<u>108,274</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127,572</u>	<u>-</u>	<u>127,572</u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					1,546,232					2,787,032
สินทรัพย์อื่นๆ					2,120,306					2,452,629
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					3,666,538					5,329,661
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					799,102					2,415,331

33. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด) *	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	53,500	11,050	-	-	64,550
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,657,132	(252,829)	(1,274,715)	(52,559)	77,029
รวม	1,710,632	(241,779)	(1,274,715)	(52,559)	141,579

	งบการเงินรวม (พันบาท)				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด) *	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
			เพิ่มขึ้น	ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	54,500	(1,000)	-	-	53,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,790,368	(64,225)	25,474	(94,485)	1,657,132
รวม	1,844,868	(65,225)	25,474	(94,485)	1,710,632

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด) *	รายการที่ไม่ใช่ เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	202,476	(189,508)	-
รวม	202,476	(189,508)	-	12,968

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด) *	รายการที่ไม่ใช่ เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	212,860	(10,384)	-
รวม	212,860	(10,384)	-	202,476

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด

34. สัญญาที่สำคัญ

บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาบริการด้านเทคนิคสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง Torrefaction กับบริษัทอื่น 2 แห่งและบริษัท สัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง Torrefaction ภายใต้ใบรับรองขององค์กร FSC ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อม โดยค่าบริการรายเดือนจะคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริงซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมใช้เพื่อให้บริการในเดือนนั้น บริษัทและบุคคลที่สามดังกล่าวต้องชำระเงินบริษัทละหนึ่งในสามของต้นทุนจริง นอกจากนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมได้เรียกเก็บเงินลงทุนจากทั้ง 3 บริษัทเท่าๆกัน สัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2562

ในปี 2563 บริษัทได้พิจารณาตัดจ่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นผลขาดทุน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เงินลงทุนจะสามารถให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตกับบริษัทได้และบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงานเพิ่มในปี 2563 จำนวน 45.26 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากเงินรับล่วงหน้า จำนวน 23.21 ล้านบาท สุทธิเป็นผลขาดทุน 22.05 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 10 และ 20)

35. การค้าประกันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้หนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่ง จำนวน 195.97 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันที่ธนาคารออกให้ลูกค้าหลายราย จำนวนเงินรวม 2.49 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

36. ภาระผูกพัน

36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าคลังสินค้า ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และค่าบริการ สัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าเช่า ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	2,394	965
ภายใน 2-5 ปี	1,624	825
มากกว่า 5 ปี	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการที่เกี่ยวข้องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าบริการที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินการด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัททางอ้อมมีภาระผูกพันจากสัญญาเงินกู้ จำนวนเงิน 180 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างอาคาร โรงงานและซื้อเครื่องจักร

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	254,679	-	165	254,844
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัททั่วไป	-	-	99,887	99,887
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	2,828	2,828
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-	55,727	55,727
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	-	-	30,203	30,203
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	5,420	-	-	5,420
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป	-	-	124,027	124,027
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,967	-	-	12,967

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	277,969	-	180	278,149
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัททั่วไป	-	-	120,478	120,478
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	7,312	7,312
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-	23,940	23,940
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	-	-	19,078	19,078
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	4,912	-	-	4,912
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป	-	-	130,597	130,597
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	202,476	-	-	202,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามวันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

	พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
	เมื่อทวงถาม	เกินกว่า 12			รวม	อัตราดอกเบี้ย
1 - 6 เดือน		7 - 12 เดือน	เดือน			
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	460,507	-	-	-	460,507	0.05% - 0.25%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	5,448	-	-	5,448	0.125% - 0.625%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	10,000	54,550	64,550	1.50% - 2.50%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	25,000	15,000	-	40,000	1.30% - 1.305%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,492	3,492	70,045	77,029	4.75% - 5.00%
พันบาท						
งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	เมื่อทวงถาม	เกินกว่า 12			รวม	อัตราดอกเบี้ย
		1 - 6 เดือน	7 - 12 เดือน	เดือน		
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	826,018	-	-	-	826,018	0.125% - 1.20%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	5,034	5,034	7.80%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	17,500	36,000	-	53,500	1.75%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	38,613	222,337	1,396,182	1,657,132	PRIME RATE-1% AF MLR - 1.25%
พันบาท						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
	เมื่อทวงถาม	เกินกว่า 12			รวม	อัตราดอกเบี้ย
		1 - 6 เดือน	7 - 12 เดือน	เดือน		
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	254,844	-	-	-	254,844	0.125% - 0.25%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อม	6,000	94,000	-	-	100,000	7.80%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	5,420	-	-	5,420	1.75%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	2,892	2,892	7,183	12,967	4.75%

การเงิน

	พันบาท					อัตราดอกเบี้ย
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	เมื่อทวงถาม	เกินกว่า 12				
1 - 6 เดือน		7 - 12 เดือน	เดือน	รวม		
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	278,149	-	-	-	278,149	0.125% - 1.20%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อม	-	185,000	-	-	185,000	7.80%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	4,912	4,912	1.75%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	2,892	186,616	12,967	202,475	PRIME RATE-1% AF MLR - 1.25%

37.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	ทางการเงิน	ทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐฯ	401	211	30.0371
เยน	3,299	1,721	0.29068
หยวน	-	329	4.61870

37.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกำหนดเวลาโดยปกติการค้าเพื่อลดความเสี่ยงนี้กลุ่มบริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ

37.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้ กลุ่มบริษัทป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ

ราคาตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิจากค่าเผื่อเป็นมูลค่าสูงสุดที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

37.5 มูลค่ายุติธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

38. คดีฟ้องร้อง

คดีที่ 1

ในปี 2560 บริษัทผู้รับจ้างในต่างประเทศจำนวน 2 ราย ได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทเป็นจำเลย โดยถูกเรียกร้องให้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องแย้งเนื่องจากบริษัทเชื่อว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ที่ทำงานไม่แล้วเสร็จ ซึ่งในปี 2560 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่คู่กรณี บริษัทจึงบันทึกหนี้สินจากค่าเสียหายและดอกเบี้ยจ่าย รวมเป็นมูลค่า 12.54 ล้านบาท โดยแสดงไว้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่คู่กรณีเรียบร้อยแล้ว

คดีที่ 2

ในปี 2561 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้ เป็นเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2561 จนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งสิ้น 12.22 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้จ่ายค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบันลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี

39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

	พันบาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หลังจัดประเภทใหม่	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หลังจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์						
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น						
- บริษัททั่วไป	-	29,463	29,463	-	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	1,602	1,602	-	339,509	339,509
ลูกหนี้และเงินตรรองจ่าย						
- ลูกค้าทั่วไป	29,463	(29,463)	-	-	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,602	(1,602)	-	339,509	(339,509)	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน						
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป	19,077	(19,077)	-	19,077	(19,077)	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น						
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	25,176	(25,176)	-	25,176	(25,176)	-
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์	1,517	(1,517)	-	1,517	(1,517)	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	27,175	(27,175)	-	20,841	(20,841)	-
หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น						
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	42,989	42,989	-	88,926	88,926
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป						
เจ้าหนี้และเงินตรรองจ่าย	-	127,651	127,651	-	125,905	125,905
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	37,150	(37,150)	-	83,002	(83,002)	-
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำจากลูกค้า						
- ลูกค้าทั่วไป	127,651	(127,651)	-	125,905	(125,905)	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	5,839	(5,839)	-	5,924	(5,924)	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน						
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ	-	14,265	14,265	-	14,265	14,265
ผลประโยชน์พนักงาน	-	19,655	19,655	-	19,439	19,439
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- หนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19,655	(19,655)	-	19,439	(19,439)	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	-	38,991	38,991	-	34,397	34,397
หนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน						
หนี้สินหมุนเวียน	38,991	(38,991)	-	34,397	(34,397)	-
หนี้สินหมุนเวียน	279,435	(14,265)	265,170	78,436	(14,265)	64,171

40. ผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัย

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัท สยามไบโอแอสเมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงงานผลิตบริเวณอาคารโรงงานผลิตบางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าสำเร็จรูป อาคารและเครื่องจักรบางส่วน บริษัทย่อยทางอ้อมได้บันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์อัคคีภัยจากกลุ่มสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 1.35 ล้านบาทและกลุ่มอาคารและเครื่องจักรจำนวนเงิน 54.52 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 55.87 ล้านบาท ซึ่งแสดงรายการเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีการทำประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินที่คุ้มครอง สินค้าคงเหลือ สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรจากเหตุอัคคีภัย และต่อมาในเดือน มกราคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือสัญญาประนีประนอมชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับทำประกันภัยจำนวนเงิน 43.71 ล้านบาท และสืบเนื่องจากกรรมธรรม์ระบุผลประโยชน์ให้กับธนาคารตามภาระผูกพันเนื่องจากทรัพย์สินกลุ่มดังกล่าวติดเป็นภาระค้ำประกันกับธนาคาร บริษัทย่อยทางอ้อมจึงบันทึกเป็นลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และรายได้อื่นด้วยจำนวนเงิน 43.71 ล้านบาท บริษัทได้แสดงรายได้อื่นสุทธิจากค่าใช้จ่ายอื่นรวมเป็นผลขาดทุนจำนวน 12.16 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการวางแผนการซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารเพื่อรับเช็คคืนในจำนวนเงินดังกล่าว

41. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทำการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

42.1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29.66 ล้านบาท ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

42.2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จีได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6 ล้านบาท ในวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564